



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง  
เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ  
เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ

ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อ  
ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ โดยในประกาศดังกล่าว  
ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

เนื่องจากผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองลำดับที่ ๔ ราย นายธราเทพ กุลพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือสำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๑๔.๒/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖  
แจ้งความประสงค์ว่า ไม่ขอรับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของกรมควบคุมมลพิษ ดังนั้น เพื่อให้การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน  
การกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ สำหรับกลุ่ม  
ตำแหน่งอำนวยการทั่วไป อำนวยการสูง ๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖  
จำนวน ๑๒ คน จึงให้แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของกรมควบคุมมลพิษ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับถัดไป คือ นายสรายุทธ บุญขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
ชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมควบคุมมลพิษ มาขึ้นบัญชีแทนข้าราชการรายที่ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว  
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ  
ผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์)

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ  
ผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ